

## การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี\*

ปิยาภรณ์ แสนโกศิก\*\*

### บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ใช้วิธีวิจัยเอกสารและวิธีวิจัยสนาม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างกลุ่มตัวอย่างจำนวน 5 คน ผลการวิจัยพบว่าการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี มีการดำเนินงานภายใต้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมจะเป็นการทำงานเชิงบูรณาการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งในส่วนของการทำงานที่มีการขอรับการสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีจะเป็นผู้ดำเนินงานเอง โดยกิจกรรมที่จัดทำจะเป็นกิจกรรมที่เป็นภาพรวมของจังหวัดนนทบุรี หรือเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามที่กฎหมายได้ให้อำนาจไว้

คำสำคัญ: การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

### บทนำ

ปัญหาสารเสพติดยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ ซึ่งทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบมีการดำเนินงานด้านการป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและเข้มข้น แต่พบว่าปัญหาสารเสพติดยังไม่หมดไปจากสังคมไทย กลับมีผู้ค้าผู้เสพรายใหม่เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆ และที่สำคัญอย่างหนึ่งคือในผู้ค้าและผู้เสพรายใหม่ส่วนหนึ่งเป็นเยาวชน ซึ่งจากการศึกษาพบว่าในปี 2553 ผู้เข้ารับการบำบัดรักษาที่เป็นเยาวชนอายุ 7-17 ปี มีจำนวน 8,475 ราย คิดเป็นร้อยละ 12 และอายุ 18-24 ปี มีจำนวน 26,485 ราย คิดเป็นร้อยละ 37 ของผู้เข้ารับการบำบัดรักษาสารเสพติดทั้งหมด หลังจากรัฐบาลประกาศสงครามกับยาเสพติดตั้งแต่ปี พ.ศ.

\*บทความนี้เรียบเรียงจากการศึกษาอิสระเรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

\*\*นักศึกษาลัทธิรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

2546 และดำเนินยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด โดยกำหนด roadmap การต่อสู้กับยาเสพติด และปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดมาเป็นระยะ ทำให้สถานการณ์ปัญหาเสพติดลดความรุนแรงลงจนไม่ส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อนของประชาชนโดยทั่วไปมาเป็นช่วยระยะเวลาหนึ่ง ปัจจุบันสถานการณ์ยาเสพติดหวนกลับมาเป็นปัญหาสำคัญและมีแนวโน้มที่จะขยายตัวมีความรุนแรงมากขึ้นใกล้เคียงกับระดับก่อนประกาศสงครามกับยาเสพติด จากผลการสำรวจความรุนแรงของปัญหาเสพติดในเดือนธันวาคม 2547 อยู่ที่ร้อยละ 1.8 ความรุนแรงของปัญหาเสพติดได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงผลการสำรวจครั้งล่าสุดในเดือนกรกฎาคม 2554 ความรุนแรงของปัญหาอยู่ที่ร้อยละ 23.4 ทั้งนี้ ปัจจัยสำคัญส่วนหนึ่งเนื่องมาจากพลังแผ่นดินทุกภาคส่วนยังไม่เข้มแข็งพอที่จะผนึกกำลังเป็นวาระของคนในชาติที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหานำไปสู่ชัยชนะอย่างยั่งยืน รวมทั้งจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจสังคมภายในประเทศที่ส่งผลทำให้ผู้คนส่วนหนึ่งตกเป็นเหยื่อของยาเสพติด ควบคู่กับปัจจัยจากภายนอกประเทศที่ยังคงส่งผลทำให้ปัญหาการผลิตและนำเข้ายาเสพติดยังคงเป็นปัญหาสำคัญ

### วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
2. เพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
3. เพื่อศึกษาถึงข้อเสนอแนะในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

### ขอบเขตของการวิจัย

1. ขอบเขตด้านพื้นที่ ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยศึกษาเฉพาะพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
2. ขอบเขตด้านระยะเวลา ดำเนินการศึกษาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2555 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2556

### ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทำให้ทราบถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

2. ทำให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

3. ทำให้ทราบถึงข้อเสนอแนะในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

### การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

ภายใต้องค์ประกอบของปัญหายาเสพติด อันได้แก่ คน ยาเสพติด สิ่งแวดล้อม เฮเลน โนวาลิส (อ้างถึงใน พิสุทธิ ภูเงิน, 2551, หน้า 15-16) นักจิตวิทยาชาวอเมริกันได้เสนอรูปแบบของการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไว้ 4 รูปแบบ มีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้

1. รูปแบบทางศีลธรรมและกฎหมาย (the legal-moral model) แนวคิดนี้มองปัญหายาเสพติดโดยให้ความสำคัญกับยา รูปแบบนี้ได้เสนอให้แบ่งยาออกเป็น 2 ชนิด คือ ชนิดที่ปลอดภัยและชนิดที่เป็นอันตราย การดำเนินงานป้องกันตามรูปแบบนี้จึงให้ออกกฎหมายลงโทษผู้ที่ทำการผลิต ค้า และเสพยาเสพติดที่เป็นอันตราย นอกจากนั้นยังเสนอแนะให้มีการออกกฎหมายควบคุมการจำหน่ายยาเพิ่มราคา และออกคำเตือนเกี่ยวกับอันตรายของการใช้ยาที่มีผลต่อร่างกายจิตใจ และสังคม

แนวความคิดนี้เชื่อว่า การลงโทษและขู่ว่าจะลงโทษจะช่วยให้คนกลัวไม่กล้าทำการที่แนวความคิดนี้แบ่งยาออกเป็นชนิดที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย คนก็เลยถูกแบ่งเป็นผู้ใช้ยา และผู้ไม่ใช้ยา ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้โดยไม่คำนึงถึงยาที่ใช้

2. รูปแบบทางสุขภาพอนามัย (the public-health model) แนวความคิดนี้มองปัญหายาเสพติดว่าเป็นเรื่องของสุขภาพอนามัย รูปแบบนี้ถือว่ายาเสพติดเปรียบเสมือนโรคภัยไข้เจ็บหรือเป็นปัญหาทางสุขภาพอนามัยหรือโรคติดต่อเชื่อทั่วไป โดยเปรียบเทียบยาคือเชื้อโรค คนคือพาหะนำโรค และสิ่งแวดล้อมเปรียบเสมือนแหล่งที่เพาะเชื้อโรค แนวคิดนี้ยังให้ความสำคัญกับตัวยา เนื่องจากเป็นเชื้อโรคซึ่งก่อให้เกิดผลในทางการติดต่อมากกว่า ดังนั้นจึงไม่มีการแยกยาออกเป็นยาที่ปลอดภัยและยาที่มีอันตราย แต่ได้รวมเหล้า บุหรี่ และคาเฟอีนเข้าไว้ด้วยกัน การดำเนินงานป้องกันจึงใช้วิธีการเพิ่มราคาให้สูงขึ้น ทำให้สังคมยอมรับยาเสพติดน้อยลง ออกกฎหมายควบคุมให้ยามีปริมาณน้อยในตลาด พร้อมทั้งรณรงค์ให้การศึกษาและข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภัยอันตรายที่เกิดขึ้นจากการใช้ยาให้คนในสังคมได้รับรู้เพื่อเป็นการป้องกัน ส่วนผู้ที่มีปัญหายาเสพติดก็ให้ดำเนินการบำบัดรักษาโดยมีความเชื่อพื้นฐานว่าทุกคนเห็นคุณค่าของการมีสุขภาพอนามัยดี กลัวโรคภัยไข้เจ็บ และหลีกเลี่ยงการใช้ยาโดยไม่จำเป็น

จากแนวความคิดนี้ ผู้ใช้ยาเสพติดจะถูกมองว่าเป็นคนอ่อนแอหรือไม่ เป็นคนที่จะไม่แพร่เชื้อหรือไม่ แต่เนื่องจากการจะชี้ว่าผู้ใดเป็นผู้อ่อนแอหรือไม่เป็นเรื่องที่ทำได้ยากก็เลยเกิด

ความคิดที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนเสียก่อน โดยใช้มาตรการต่างๆ เช่น โครงการการศึกษา เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด ซึ่งมักจะใช้วิธีให้ความรู้ข่าวสาร หรือ ภัยที่เกิดจากการใช้ยาบางประเภท อันตรายที่จะเกิดกับตัวผู้ใช้ และสังคมเมื่อ ติดยาเหล่านี้

3. รูปแบบทางจิตวิทยาสังคม (the psycho-social model) แนวความคิดนี้ถือว่าคนเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดใน 3 องค์ประกอบ คือ คน ยา และสิ่งแวดล้อม โดยเห็นว่าพฤติกรรมใช้ยาของคนเป็นเรื่องที่มีความสลับซับซ้อน จึงต้องศึกษาสาเหตุของการใช้ยาอย่างลึกซึ้ง และถือว่าการติดยาเสพติดเป็นพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนของมนุษย์ ดังนั้นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านแนวความคิดนี้ จึงเสนอแนะให้มีการให้ข่าวสาร และให้การศึกษาเพื่อเสริมสร้างเจตคติ ปลูกฝังค่านิยม ความเชื่อ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนไม่ให้หันไปใช้ยาเสพติด ตลอดจนเสนอแนะให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลผลักดันให้คนหันไปใช้ยาให้ดีขึ้น

แนวความคิดนี้ จะไปเกี่ยวข้องกับสังคมตรงที่ว่าอิทธิพลของเจตคติและพฤติกรรมของบุคคลอื่นที่แสดงออกมาต่อการใช้ยาเสพติดเป็นอย่างไร สังคมเป็นปัจจัยที่ช่วยให้เกิดการใช้ ก่อให้เกิดปัญหาอันสืบเนื่องมาจากการใช้ยา ทั้งนี้โดยคนที่บุคคลในสังคมให้คำจำกัดความของ ยาและมีปฏิกริยาต่อการใช้ยาและผู้ใช้ยา การที่แนวความคิดนี้เน้นที่ตัวคนและบทบาทองค์ประกอบทางสังคม ดังนั้นจึงเสนอแนะให้ปฏิบัติต่อการติดยาเหมือนๆ กับปฏิบัติต่อพฤติกรรมในด้านทำลาย หรือพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางอื่นๆ และการให้ข้อมูลข่าวสารนั้น ถือว่าเป็นอันดับรองลงมาจาก การพิจารณาถึงความต้องการทางด้านส่วนตัว และสังคมของบุคคล

4. รูปแบบทางสังคมและวัฒนธรรม (the social-culture model) แนวความคิดของรูปแบบนี้เห็นว่าสิ่งแวดล้อมทางสังคมมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมาก แทนที่จะแนะนำให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม หรือสภาวะทางสังคม รูปแบบทางและวัฒนธรรมมุ่งปรับเปลี่ยนสภาวะแวดล้อมในสังคม เพื่อสร้างสภาวะแวดล้อมที่ลดความกดดัน ส่งผลให้การใช้ยาเสพติดน้อยลง เช่น การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในด้านการศึกษา การสาธารณสุข กลุ่มและองค์กรทางสังคม ควรสนองตอบพื้นฐานความจำเป็นของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ตลอดจนให้ความสำคัญกับระบบคุณค่าของสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดั่งงามของสถาบันต่างๆ ในสังคม

พิสุทธิ ภูเงิน (2551) ศึกษาศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสภนระ อำเภอลพบุรี จังหวัดขอนแก่น พบว่านโยบายของรัฐบาลถือว่าผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบำบัดรักษา การป้องกันยาเสพติด มีความจำเป็นต้องขยายความร่วมมือจากชุมชนหนึ่งสู่ชุมชนข้างเคียง เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติดในพื้นที่

จันทร์ทัย บัวจุ่ม (2552) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการนำนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไปสู่การปฏิบัติ: ศึกษาเฉพาะกรณีองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอท้ายเหมือง จังหวัดอุบลราชธานี พบว่าผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบาย นอกจากจะมีความรู้แล้วยังต้องมีความเข้าใจและมีทักษะในการปฏิบัติงานด้วย จึงทำให้การนำนโยบายयाเสพติดไปปฏิบัติสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาท ในด้านการป้องกันปัญหาयाเสพติด โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์รณรงค์กระตุ้นสร้างจิตสำนึก ให้แก่ประชาชนในพื้นที่

สุนันทา เสนคราม (2550) ศึกษาบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัด ศรีสะเกษเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาयाเสพติด พบว่า อบต. และเทศบาลมีการจัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะปัญหาयाเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ปฏิบัติงาน ภายใต้ต้นนโยบายของรัฐบาล โดยใช้แนวทางการดำเนินงานของสำนักงานป้องกันและปราบปราม याเสพติด จึงทำให้สามารถลดปัญหาयाเสพติดในพื้นที่ได้ระดับหนึ่ง แต่ต้องมีการทำงานเชิง บูรณาการเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มากขึ้น

### วิธีดำเนินการวิจัย

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัย 2 วิธี คือ วิธีวิจัยเอกสาร และวิธีวิจัยสนาม ซึ่งมี สาระสำคัญดังนี้

1. วิธีวิจัยเอกสาร เป็นการค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารวิชาการและเอกสาร ทางวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. วิธีวิจัยสนาม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ "ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ" ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่เลือกมาโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive) (เฉลิมพล ศรีหงษ์, 2555, หน้า 13) คือเลือกเฉพาะผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ตรงกับเรื่องที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา เป็นสำคัญ จำนวน 5 คน ซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี สังกัด กองสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานด้านป้องกันและแก้ไขปัญหาयाเสพติด

ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนมกราคม 2556 ผู้วิจัยได้กำหนดนัดหมายวัน สัมภาษณ์ โดยได้แจ้งผู้ให้สัมภาษณ์ทราบก่อนล่วงหน้า และขออนุญาตผู้ให้สัมภาษณ์ในการจด บันทึกการสนทนาทุกครั้ง

### การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างมาเปรียบเทียบกัน และเปรียบเทียบ กับข้อมูลทางเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดจำแนกข้อมูลในแต่ละประเด็นตามความคล้ายคลึง กันและแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆ จากนั้นจึงวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการ "ตีความ" ตามหลัก การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

## ผลการวิจัย

ผลการวิจัยพบว่า การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี คือ การดำเนินงานภายใต้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนนทบุรี โดยมีการทำงานในลักษณะบูรณาการการทำงานป้องกันและแก้ไขยาเสพติดกับหน่วยงานอื่นทั้งในส่วนของสถานีตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ฝ่ายปกครอง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และจังหวัดนนทบุรี มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อบจ.นนทบุรี โดยการทำงานเป็นลักษณะภาพรวมของจังหวัดนนทบุรี และที่เกี่วกันกับภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนของการสนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงานอื่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีก็จะทำงานในส่วนของงบประมาณที่สนับสนุนทั้งหมด โดยการทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีสามารถลดปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีได้ เพราะมีการทำงานที่ต่อเนื่องและเป็นภาพรวมของจังหวัดนนทบุรี ดังเช่น คำสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขคนหนึ่งได้ให้สัมภาษณ์ว่า

"เรามีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อบจ.นนทบุรี โดยให้การสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอำเภอ และศูนย์ประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในกรอบอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี"

นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนบดียังมีนโยบายให้โรงเรียนในสังกัด 34 โรงเรียนเป็นโรงเรียนนำร่องในจังหวัดนนทบุรี ในการต่อต้านยาเสพติดทั้งในเชิงรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ และสร้างคลินิกให้คำปรึกษาวัยรุ่นเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในตัวต้นเหตุของปัญหาด้วย

## บทสรุปและข้อเสนอแนะ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนบดียังมีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม มีงบประมาณในการดำเนินงาน มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการการทำงาน และมีการลงพื้นที่เพื่อทำกิจกรรมในเชิงป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งในส่วนของการทำงานประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ การบำบัดผู้ติดยาเสพติดและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยเน้นการพัฒนาคนให้ห่างไกลยาเสพติด ทั้งในส่วนของเด็กและเยาวชน และกลุ่มเสี่ยง ทำให้สามารถลดปัญหายาเสพติดในจังหวัดนนทบุรีได้

ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี คือ การขอรับสนับสนุนงบประมาณของหน่วยงานอื่น ต้องมีการทำข้อตกลง

ระดับผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีในเรื่องของเงื่อนไขในการทำงาน เนื่องจากหากขอรับการสนับสนุนงบประมาณแบบกระชั้นชิด จะทำให้เกิดการเตรียมงานที่เร่งรีบและมีความรอบคอบในการทำงาน และมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องสร้างภาคีสมาชิกเครือข่ายต่อต้านยาเสพติด และจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ในส่วนของยาเสพติด เพื่อเป็นช่องทางในการชี้แจงและบังคับบำบัด แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ รวมถึงรัฐบาลต้องมีการจัดสรรงบประมาณเฉพาะกิจ เรื่องยาเสพติดให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ในการนำมาบริหารจัดการและดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องและครบวงจร

### บรรณานุกรม

- จันทร์ทัย บัวจุม. (2552). ปัจจัยที่ส่งผลต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการนำนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไปสู่การปฏิบัติ: ศึกษาเฉพาะกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอห้วยน้ำเย็น จังหวัดอุบลราชธานี. การศึกษาค้นคว้าอิสระรัฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช.
- เฉลิมพล ศรีหงษ์. (2555). เอกสารประกอบการบรรยายวิชาการระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามคำแหง, โครงการรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต.
- พิสุทธิ ภูเงิน. (2551). ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด: กรณีศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวงโสภนพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
- สุนันทา เสนคราม. (2550). บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด. การศึกษารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น.